

HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN TRẠI BÁCH HỢP VI

THÔNG BÁO

Số 02/TB-BH Ngày 8/01/2025

v/v Diễn Đàn Trưởng Niên và Triển Lãm “Ảnh Đẹp Trưởng Niên”

Kính Gửi: Quý Trưởng, Anh Chị Em Trưởng Niên

Để góp phần sinh động cho sinh hoạt trại đồng thời tạo thêm hình thức hoạt động cho các đơn vị khắp nơi, kính mời quý Trưởng cùng anh chị em Trưởng Niên tham dự các chương trình “Diễn Đàn Trưởng Niên” và “Triển Lãm Ảnh Đẹp Trưởng Niên” sẽ được thực hiện tại trại với các thông tin chi tiết sau:

I. DIỄN ĐÀN TRƯỞNG NIÊN

Một diễn đàn dành cho tất cả Quý Trưởng và Anh chị em Trưởng Niên trình bày ý kiến, quan điểm cá nhân hay tập thể đơn vị về các vấn đề liên quan đến sinh hoạt của Hướng Đạo Trưởng Niên nói chung hay của đơn vị với sự tham dự trực tiếp của tất cả trại sinh trong chương trình sinh hoạt của trại. Diễn giả xin vui lòng gửi bản tóm tắt nội dung phát biểu đến Ban phụ trách diễn đàn và trình bày cũng như trả lời các ý kiến của thính giả tại diễn đàn trong thời hạn tối đa 30 phút. Ban phụ trách có trách nhiệm ghi âm nội dung bài phát biểu và trao lại cho Văn phòng HĐTN làm tài liệu góp phần cải tiến sinh hoạt của Hướng Đạo Trưởng Niên. Để tạo thêm giá trị thực tiễn của nội dung bài nói chuyện góp phần hữu ích cho hoạt động của HĐTN hay đơn vị nói riêng, kính mong quý diễn giả chú trọng nội dung bài nói chuyện vào các vấn đề thực tiễn trong sinh hoạt thật tế của đơn vị với tinh thần thiện chí và xây dựng.

Ghi danh trình bày tại diễn đàn xin gửi qua email:

Diễn Đàn Trưởng Niên

bachhop6@sapsan.com

II. TRIỂN LÃM ẢNH ĐẸP TRƯỞNG NIÊN

Nhiếp ảnh là bộ môn sinh hoạt nghệ thuật gần gũi và ảnh hưởng lớn lao đối với sinh hoạt của phong trào Hướng Đạo. Đã có không ít nhiếp ảnh gia tiếng tăm trong làng ảnh Việt Nam mang đồng phục Hướng Đạo và cũng đã có nhiều tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp và có giá trị lịch sử trong quá trình hoạt động của phong trào Hướng Đạo Việt Nam do chính người Hướng Đạo bấm máy. Để góp phần gìn giữ và phát triển hình thức hoạt động nghệ thuật này trong sinh hoạt Hướng Đạo, Ban điều hành trại sẽ thực hiện một triển lãm ảnh với chủ đề chính là “Sinh Hoạt Hướng Đạo” và “Ảnh đẹp thiên nhiên” trong suốt các ngày trại do quý Trưởng và anh chị em Trưởng Niên là tác giả gửi đến tham dự.

- Mỗi tác giả gửi tham dự tối đa 4 tấm ảnh màu hoặc đen trắng cho một chủ đề.
- Thể loại tự do, không hạn chế từ chân dung, phong cảnh, hoạt động, tĩnh vật ...
- Ảnh gửi bằng file định dạng JPG, độ phân giải 300px, dung lượng tối thiểu 3Mb qua địa chỉ email bachhop6@sapsan.com hoặc bằng giấy ảnh khổ 8.5x11 inches qua địa chỉ:

Triển Lãm Ảnh Đẹp Bách Hợp 6

13611 SE 134th Ave Clackamas OR 97015

- Gửi kèm theo một phiếu ghi chú riêng về tên tác giả, đơn vị Hướng Đạo, chủ đề ảnh và, nếu được, thời gian địa điểm của sự kiện.
- Cho phép Ban tổ chức và Văn phòng Hướng Đạo Trưởng Niên xử dụng để phổ biến trên các phương tiện thông tin, báo chí cũng như lưu giữ làm tài liệu.

Để cuộc triển lãm thêm phần thú vị và giá trị, cùng để khuyến khích sự tham dự triển lãm, các giải thưởng từ hạng nhất đến hạng ba sẽ do một Ban giám khảo, chấm điểm và trao tặng cho tác giả những ảnh tham dự được chọn trong một buổi lễ tổ chức tại đất trại. Nhân đây, Ban Quản Trại, hân hạnh kính mời Quý Trưởng say mê hoạt động nhiếp ảnh và nhiều nhiệt tình với sinh hoạt nhiếp ảnh Hướng Đạo hăng hái tham dự triển lãm trong cả hai vị trí: Tác Giả và Ban Tổ Chức. Đây là một cuộc chơi Hướng Đạo với mục đích đơn thuần là tạo thêm niềm hứng thú hoạt động cho Hướng Đạo Sinh, nên sự tham dự đông đảo và nhiệt tình là yếu tố đầu tiên đem lại thành công và ý nghĩa cho chương trình triển lãm. Vì vậy, mong được sự ủng hộ và tham dự đông đảo của anh chị em khắp nơi. Ban Giám Khảo được thành lập với sự tham dự của quý vị trong tinh thần giúp ích và yêu thích nghệ thuật, vẫn mong muốn đón nhận thêm sự tham dự của quý Trưởng khắp nơi để chương trình triển lãm thêm phần thú vị và giá trị.

Nhân đây, cũng xin kính mời quý Trưởng ghi danh tham dự trại Bách Hợp VI thật đông đảo. Các thông tin về ghi danh và các diễn tiến trại, xin tham khảo tại trang web www.hdtvn.net/bachhop.html

Thân ái bắt tay trái và hẹn gặp tại đất trại

Thay mặt Ban Điều Hành Trại Bách Hợp VI

Báo Nhanh Bạch Văn Nghĩa

Trại Trưởng